

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2021**

-----

**1. Người cách ly tập trung phải tự chi trả chi phí theo quy định**

Trước tình hình dịch Covid-19 lây lan ngoài cộng đồng tại các địa bàn giáp ranh, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao, ngày 17/6, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý người từ các địa phương vùng dịch trở về, đặc biệt là các địa bàn giáp ranh như: Tiền Giang, Long An; đồng thời, bảo đảm mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, duy trì sản xuất, kinh doanh”.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương không “ngăn sông, cấm chợ” đối với phương tiện vận tải hàng hóa của các tỉnh, thành phố khi đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, hạn chế tối đa việc di chuyển ra ngoài tỉnh (nếu không cần thiết) trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là người dân tại các vùng giáp ranh thuộc huyện Cao Lãnh, Tháp Mười; yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có biện pháp kiểm soát chặt chẽ người lao động, nhất là không để người lao động di chuyển từ vùng đang có dịch qua lại tỉnh hằng ngày.

Người từ những vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt buộc phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày theo quy định (thời gian tính từ ngày rời khỏi vùng dịch). Người cách ly tập trung phải tự chi trả các khoản chi phí theo quy định. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Huyện ủy Tam Nông đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ trọng tâm**

Chiều 17/6, Đoàn công tác Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Huyện ủy Tam Nông đã cụ thể hoá Chương trình hành động của Tỉnh ủy năm 2021 sát với tình hình thực tế của huyện, với 06 nhiệm vụ trọng tâm; 08 chỉ tiêu chủ yếu và 05 giải pháp; kết quả thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, Tam Nông triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, Hè Thu, theo dõi sát tình hình liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đánh giá cao nỗ lực của Huyện ủy Tam Nông trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu địa phương tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tăng cường tuyên truyền Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân.

Trong xây dựng Đảng, Tam Nông phải có kế hoạch phát triển đảng viên mới, xác định rõ nguồn để kết nạp đảng viên, trong đó quan tâm đến đối tượng thanh niên, đoàn viên ưu tú – Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu và nhấn mạnh, không vì số lượng, chỉ tiêu mà buông lỏng chất lượng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **3. Huyện Thanh Bình triển khai tốt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp**

Sau khi làm việc với Đảng uỷ xã Tân Thạnh và thăm một số mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Thanh Bình vào buổi sáng, chiều 17/6, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Bình về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2021, Đảng bộ huyện Thanh Bình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, tập trung đầu tư phát triển cù lao Tây thành vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm của huyện; tiếp tục mở rộng, phát triển vùng cây ăn trái chất lượng cao, tập trung xây dựng nhãn hiệu sản phẩm Xoài cù lao Tây; điều chỉnh quy hoạch và tập trung đầu tư, phát triển thị trấn Thanh Bình theo hướng đô thị loại IV, xã Bình Thành theo hướng đô thị loại V, xã Tân Mỹ thành trung tâm vùng phía Bắc của huyện; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận, chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ nhân dân tự quản và Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội khóm, ấp.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 và đang trong quá trình hoàn chỉnh để ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Thanh Bình đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và các chương trình, kế hoạch để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng đánh giá cao việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong thời gian qua của huyện Thanh Bình, trong đó triển khai tốt các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh có trọng tâm; nhiều mô hình hay, nổi bật trong nông nghiệp, thương mại dịch vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu huyện tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đồng thời cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **4. Tham vấn ý kiến phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới**

Sáng 17/6, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Kết luận số 27-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X và tham vấn ý kiến dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2020 – 2025. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Qua 05 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TU, nhiều nguồn lực được ưu tiên phát triển cho khu vực biên giới; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp; an ninh biên giới được giữ vững; cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) - Bontia Chak Cray (Prây-Veng) được bổ sung vào Nghị định thư vận tải giữa hai nước Việt Nam và Campuchia đã tạo thuận

lợi phát triển giao thương, gắn kết mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Kết quả có 07/10 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Kết luận đề ra.

Bên cạnh thống nhất với một số nội dung dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2020 – 2025, các đại biểu cho rằng, cần có tầm nhìn dài hơn cho phát triển biên giới; các chương trình, nhiệm vụ phải có tính đặc thù riêng, cũng như đề xuất cụ thể hơn nữa những nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng và tải trọng tuyến giao thông từ nội địa đến biên giới; đầu tư khu công nghiệp, chính sách đầu tư khu vực biên giới phải ưu đãi hơn nữa, chuyên đổi cơ cấu cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu; có chính sách thu hút người dân sinh sống tại biên giới và tạo việc làm; tính toán đến an ninh nguồn nước, dự trữ nước để đảm bảo sinh hoạt và sản xuất v.v..

Về phát triển nguồn nhân lực, theo các đại biểu, phải xác định rõ nhu cầu thực tế để hỗ trợ kịp thời, phát triển các chương trình giảng dạy trực tuyến để học sinh khu vực biên giới có cơ hội tiếp cận bài giảng hay trên nền tảng internet v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **5. Câu chuyện mùa mừ**

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động “giải cứu”, hỗ trợ tiêu thụ nông sản đang lan toả từ Bắc vào Nam và nhận được sự quan tâm trên các phương tiện truyền thông và nền tảng mạng xã hội. Nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút sự tham gia tích cực của các cá nhân, tổ chức. Điều này cho thấy truyền thống nhân ái, tinh thần thiện nguyện của người Việt luôn chung tay chia sẻ với bà con nông dân khi lâm vào tình cảnh khó khăn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **6. Các đơn vị tiếp tục đóng góp Quỹ vắc xin và Quỹ phòng, chống Covid-19**

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19, chiều ngày 17/6, Công ty Xăng dầu Đồng Tháp ủng hộ 700 triệu đồng, Công ty Điện lực Đồng Tháp ủng hộ 200 triệu đồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ủng hộ 30 triệu đồng cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949